

Số: 74 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 5 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 8/2014

I. Những nội dung tuyên truyền nổi bật:

1. Thời sự chính trị:

Trong tháng 8 các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh trung thực và kịp thời tình hình thời sự, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; cổ vũ động viên phong trào thi đua của quần chúng; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các mô hình mới hiệu quả; phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước.

Báo chí cũng đã tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “*Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*”; việc Học tập triển khai, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết TW9 (khóa XI); tuyên truyền kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2014; tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền việc kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2014; tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)...

Cũng trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã chủ động tập trung thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực mà xã hội quan tâm như công tác đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch tay - chân - miệng ở trẻ em, dịch sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, các bệnh mùa hè, đặc biệt là tiếp tục việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Ebola; công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, các hoạt động cứu trợ của các tổ chức, cá nhân cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh; hướng dẫn biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Biểu dương các gương người tốt việc tốt, các tổ chức cá

nhân sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của người lao động.

** Một số thông tin đáng chú ý trong tháng được các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đăng trên địa bàn tỉnh đưa tin phản ánh như:*

– Chiều ngày 04/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ II đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và đánh giá tiến độ triển khai công tác tổ chức Đại hội cấp tỉnh lần thứ II.

– Ngày 05/8, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Sáng ngày 06/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương do đồng chí Ưông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

– Sáng 07/8, Tiểu ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-năm 2015 tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội và góp ý cho Đề án tổ chức Chương trình khai mạc, Chương trình Carnival, Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội thi pha chế cà phê của Lễ hội.

– Sáng ngày 13/8, UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm Trưởng đoàn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

– Chiều 13/8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về tình hình thực hiện các chính sách xã hội, thực trạng dân di cư ngoài kế hoạch ở khu vực Tây Nguyên.

– Trong 2 ngày 22 và 23/8, Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị BDBP do Thiếu tướng Võ Văn Lạ, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm Trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

– Chiều ngày 25/8, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm kiểm tra về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh...

2. Kinh tế - Xã hội:

- Thông tin về việc thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” giai đoạn (2009-2013), báo Đắk Lắk cho biết: Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” giai đoạn (2009-2013) trên địa bàn tỉnh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm, tin dùng hàng hóa do trong nước sản xuất. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp trong nước đã có nhiều nỗ lực đầu tư đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Theo khảo sát của Sở Công Thương, có từ 80% - 90% người dân trong tỉnh dùng hàng Việt Nam, còn tại các siêu thị trên địa bàn, hàng Việt trung bày chiếm tỷ trọng trên 90%.

- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh phản ánh: đến nay tỉnh ta đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả 8 mục tiêu Thiên niên kỷ đặt ra. Các mục tiêu Thiên niên kỷ được Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2001 với 8 nội dung, gồm: Xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực; Phổ cập giáo dục Tiểu học; Bình đẳng giới; Giảm tử vong ở trẻ em; Cải thiện sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS và các bệnh dịch khác; Đảm bảo bền vững môi trường và Hợp tác đôi tác vì phát triển. Trong các mục tiêu trên, ngoài mục tiêu Giảm tử vong ở trẻ em và Phòng chống HIV/AIDS còn gặp khó khăn do tình hình thực tế diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều yếu tố khó lường... thì 6 mục tiêu còn lại đều đạt yêu cầu, trong đó có không ít mục tiêu được cả hệ thống chính trị cùng người dân tập trung thực hiện với quyết tâm cao.

- Thông tin về việc hỗ trợ cho tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu, các cơ quan báo chí như: báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đưa tin: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành bố trí và huy động kinh phí, nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong xã hội để hỗ trợ cho tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn và lành mạnh. Đồng thời, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích việc tự tạo trò chơi, đồ chơi và sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm.

- Về công tác tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không chuyển đổi cao su sang cây trồng khác, báo Đắk Lắk đưa tin: Nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích cao su, đồng thời kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ nông dân yên tâm tiếp tục đầu tư, chăm sóc diện tích cao su tiểu điền hiện có; khuyến cáo nông dân không trồng tía cành cao su để trồng xen các loại cây trồng khác. Đặc biệt, tuyệt đối không trồng xen hồ tiêu vào vườn cao su vì dễ bị nhiễm nấm làm chết cây cao su, lãng phí tiền của.

- *Một số thông tin nổi bật:*

* Ngày 16/8, báo Đắk Lắk có bài: *Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'Leo: “Nóng” chuyên thiếu Bác sĩ.* Bài báo cho biết: Bệnh viện Đa khoa huyện Ea

H'leo hiện có quy mô 100 giường bệnh nhưng chỉ có 19 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ làm công tác kiêm nhiệm. Thời gian qua, việc thiếu bác sĩ đã gây nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn. Cũng vì thiếu bác sĩ nên dù Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại nhưng các thiết bị này luôn ở trong tình trạng “đắp chiếu”. Việc thiếu bác sĩ đã khiến cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo phải dẫn đò mỗi lần cử bác sĩ đi học nâng cao trình độ, tay nghề, khó triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật khó; chưa kể việc bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí dẫn đến công tác khám, chữa bệnh chuyên sâu bị ảnh hưởng.

* Thông tin về các biện pháp phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh phản ánh: UBND tỉnh đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan yêu cầu tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, tập trung vào bệnh tiêu chảy cấp nhằm phát hiện sớm, chủ động xử lý các ổ dịch không để bùng phát; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch ..., đặc biệt là các bệnh tiêu chảy cấp, sắp xếp khu vực điều trị riêng, đảm bảo thực hiện tốt việc phòng chống nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo tại các bệnh viện, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong.

* Ngày 13/8, báo Đắk Lắk đưa tin: *Bệnh lở mồm long móng xảy ra chủ yếu do chủ quan*. Bài báo cho hay: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trường hợp gia súc bị bệnh lở mồm long móng tại 2 huyện: Krông Năng và Krông Búk. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân xảy ra dịch bệnh do người chăn nuôi mua gia súc từ thương lái, không qua kiểm dịch; tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông chiếm tỷ lệ cao nhưng người chăn nuôi chưa nhận thức đúng về bệnh lở mồm long móng nên xem nhẹ việc tiêm phòng.

- Tháng qua, báo chí cũng đã thông tin nhiều về việc cơ quan chức năng lại phát hiện thực phẩm kém chất lượng đưa vào lưu thông trên thị trường. Vấn đề không mới nhưng thực sự đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý là bài viết trên báo Đắk Lắk, Thanh niên online thông tin: Chiều 27/8, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản đã tiến hành kiểm tra đột xuất và niêm phong các sản phẩm của cơ sở chế biến cà phê bột có địa chỉ tại thôn 14, xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở này không có bất cứ giấy tờ nào liên quan đến sản xuất cà phê bột như: giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm cà phê bột Nhất Thiên của cơ sở và điều kiện vệ sinh tại cơ sở cũng không bảo đảm. Ngoài sản phẩm Nhất Thiên, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số sản phẩm cũng như bao bì các sản phẩm cà phê bột khác: Ngọc Hà, Cẩm, Chồn với những địa chỉ khác nhau như ở chợ Đoàn Kết (TP. Buôn Ma Thuột), TP. Plei Ku (tỉnh Gia Lai). Theo khai nhận của chủ cơ sở thì ngoài sản phẩm cà phê có nhãn hiệu Nhất Thiên, các nhãn hiệu khác, cơ sở chỉ nhận gia công theo yêu cầu của khách. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 105 kg cà phê bột nhãn hiệu Nhất Thiên loại 300g. Các mẫu sản phẩm thu được qua kiểm tra được niêm phong,

đưa đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm xác định chính xác kết quả cũng như mức độ vi phạm.

– Về tình hình sản lượng cà phê niên vụ 2014-2015: báo Công thương có bài viết: *Tây Nguyên: Dự báo mất mùa cà phê*. Nội dung bài báo phản ánh: Tây Nguyên là vùng cà phê trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản lượng cà phê Tây Nguyên liên tục giảm mạnh theo từng niên vụ, ảnh hưởng không nhỏ tới người trồng cà phê nói riêng và ngành cà phê nói chung. Theo dự báo của Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng niên vụ cà phê 2014-2015 sẽ giảm 15 - 20% so với niên vụ trước. Tỉnh ta có diện tích cà phê lớn nhất Tây Nguyên cũng như cả nước với khoảng 202.500 ha, trong đó diện tích trồng mới khoảng 3.000 ha, diện tích cho thu hoạch sản phẩm 192.000 ha, năng suất ước đạt 22,5 tạ/ha, tổng sản lượng ước khoảng 432.000 tấn. Tuy nhiên, trong những năm qua, sản lượng cà phê của tỉnh liên tục giảm, do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, tình trạng thiếu nước tưới, cà phê già cỗi...

– Xung quanh các hệ lụy trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, các báo Đắk Lắk, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Quân đội nhân dân, TTXVN; Đài PT-TH tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV.... đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh thực trạng về nạn phá rừng trái phép gia tăng tại tỉnh ta. Đáng chú ý là các bài viết: *Ngăn chặn tình trạng phá rừng giáp ranh ở các tỉnh Tây Nguyên* (TTXVN ngày 08/8); *Tây Nguyên: Vì sao lâm tặc vẫn lộng hành?* (Báo Lao động ngày 09/8); *Phá rừng khớp trồng cao su ở Đắk Lắk: Hậu quả lớn từ một chương trình thí điểm* (Báo Lao động)...

– Báo Quân đội nhân dân ngày 26/8 đăng bài: *Rừng bị tàn phá, ai chịu trách nhiệm?*. Bài báo phản ánh: Từ năm 2013 đến nay, khu du lịch sinh thái-văn hóa Bản Đôn, trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, chuyển thành Công ty CP Thương mại-Du lịch Bản Đôn, có hơn 1000 héc-ta rừng sinh thái phục vụ khai thác du lịch hầu như không có người bảo vệ nên bị tàn phá nghiêm trọng. Bài báo đề nghị UBND tỉnh cần sớm vào cuộc, xử lý quyết liệt để cứu hơn một nghìn héc-ta rừng nói trên.

– Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chuyên mục Pháp luật - Đời sống của Báo Đắk Lắk có bài viết: *Cần chấn chỉnh nạn “cò” nộp phạt!*. Nội dung bài báo phản ánh việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm và nộp phạt là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của “cò” nộp phạt thuê tại Phòng CSGT- Công an tỉnh đã làm xấu đi môi trường văn hóa nơi công sở, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc của người dân.

– Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Công an Nhân dân, Tuổi trẻ.. thông tin: Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên áp dụng thí điểm xử lý nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế. Các báo phản ánh: Đêm 20/8, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh phối hợp với lực lượng CSCĐ, CSHS... đã tiến hành ra quân thí điểm kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế. Theo dự kiến, sau khi kết thúc 01 tháng thực

hiện thí điểm kiểm soát và xử lý vi phạm, Phòng CSGT sẽ tiến hành sơ kết đánh giá những khó khăn, thuận lợi và những bài học rút ra từ thực tế để từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc có phương án triển khai phù hợp theo đặc điểm tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả cao, có tính thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, hạn chế và phòng ngừa TNGT.

– Liên quan về tình hình trật tự an toàn xã hội, trong tháng 8, phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục duy trì tốt chuyên mục Truyền hình và Phát thanh ANTT phát thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với nội dung phản ánh về tình hình ANTT, những hoạt động đảm bảo ANCT, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Công an các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; CA các xã và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở các địa phương, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân và động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư. Đã duy trì tốt 2 chuyên mục phát thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Truyền hình ANTT : 17 tin, 8 phóng sự và 1 mục trả lời đơn thư nhân dân; Phát thanh ANTT: 21 tin, 5 bài viết; Nhiều phóng sự chính được phát trên Đài PT – TH tỉnh như: *Sức dân xã Hoà Đông làm nên nông thôn mới; Xã Ea Ô với việc cảm hoá người vi phạm tại cộng đồng; Chuyện buồn ở nhà anh Y Nghít Niê; Những điều rút ra từ vụ cháy lớn ở Buôn Ma Thuột; Chuyện người nghiện hoàn lương ở xã Ea Ning; Nhân dân góp sức bảo vệ ANTT; Cảnh báo tình trạng cắt trộm dây tiêu ở Krông Năng; Cảnh báo tình trạng người chưa thành niên phạm tội; Đoạn đường Hồ Chí Minh qua Đắc Lắc chậm trễ do nhà đầu tư năng lực kém.*

Một số chủ đề nổi bật trong tháng cũng được các cơ quan báo chí thông tin như:

– Báo Đắc Lắc, Đài PT-TH tỉnh, Tuổi trẻ, Công an Đà Nẵng, VTV 1, Tin tức online, TTXVN ... đã đồng loạt đăng tải các bài viết phản ánh hàng trăm hộ dân ở xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông nhiều năm nay phải dùng cáp treo tự chế du qua sông Krông Ana để đến nơi canh tác. Quãng sông rộng, nước chảy xiết, nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đe dọa tính mạng của những người dân nơi đây.

– Báo Tin tức ngày 07/8 có bài viết: *Hiệu quả của những chính sách hỗ trợ đồng bào.* Nội dung bài báo phản ánh: Từ năm 2001 đến nay, nhờ nguồn vốn các chương trình, dự án của Nhà nước, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đời sống đồng bào đã từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn, buôn làng ngày càng khang trang. Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt. Nhờ vậy, đến nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã, 90% xã và 70% số hộ gia đình được sử dụng điện, 100% xã có trạm y tế, các chính sách dân tộc, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao...

– Thông tin về sự an toàn hồ đập và các vấn đề liên quan đến các dự án thủy điện, báo Dân Việt ngày 16/8 có bài viết: *Mười năm nhường đất cho Thủy điện Buôn Kuốp, dân vẫn chưa an cư*. Bài báo phản ánh: 10 năm trước, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Na, huyện Krông Ana đã nhường nhà, nhường đất cho thủy điện Buôn Kuốp. Việc ra đời của thủy điện Buôn Kuốp đã làm phát sinh nhiều vấn đề, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Ở thôn Ea Tung, xã Ea Na, do nước thủy điện dâng cao, nhiều hộ dân ven bờ luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Theo UBND xã Ea Na, ngoài tình trạng ô nhiễm, nhiều hộ dân ở Ea Tung còn đối mặt với nguy cơ mất nhà, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng do sạt lở đất;...

3. Văn hóa, văn nghệ:

– Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: *Tây Nguyên chuẩn bị năm học mới*. Nhằm phục vụ tốt yêu cầu khai giảng năm học mới 2014 - 2015, các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa hàng ngàn phòng, lớp học, bàn ghế học sinh và cấp miễn phí các bộ sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên hiện có trên 6.271 trường học các cấp, với 97.409 phòng học, lớp học, thu hút trên 1,4 triệu học sinh các bậc học phổ thông, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 32%. Đắk Lắk là địa phương có số trường học, lớp học và học sinh bậc học phổ thông nhiều nhất trong số các tỉnh Tây Nguyên.

– Báo Đắk Lắk phản ánh: Năm học 2014-2015, ngành Giáo dục tỉnh chính thức đưa bộ sách giáo khoa tiếng Ê đê do Bộ GD-ĐT ban hành vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn. Để chuẩn bị cho việc đưa bộ sách vào giảng dạy, Sở GD-ĐT đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong dịp hè, bồi dưỡng thay sách cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Ê đê; đồng thời cấp phát hơn 20 nghìn quyển sách cho các trường có dạy tiếng Ê đê. Đến cuối năm học 2013-2014, toàn ngành giáo dục tỉnh có 92 trường tiểu học và 13 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện với 126 giáo viên tiểu học và 13 giáo viên trung học cơ sở, tiến hành dạy tiếng Ê đê cho gần 15 nghìn học sinh. Việc dạy học tiếng Ê đê đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh DTTS, tạo điều kiện cho các em tiếp thu thuận lợi các môn học tiếng phổ thông.

– Báo Đắk Lắk thông tin: Nhiều hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt. Với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, từ nay đến cuối năm, các tỉnh Tây Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt. Tại Đắk Lắk, tour du lịch dã ngoại “Hồ Lắk – Hoang sơ và kỳ vĩ” được tổ chức vào tháng 12 tại huyện Lắk.

– Báo Quân đội nhân dân đưa tin: Từ ngày 07 đến 12/8, tại Đắk Lắk đã diễn ra Hội thi thể thao các gia đình toàn quốc năm 2014. Hội thi thu hút 350 vận động viên đại diện cho các gia đình thể thao tiêu biểu đến từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước. Được tổ chức 2 năm một lần, Hội thi thể thao gia đình toàn quốc

nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Ngày 25/8, Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-BVHTTDL xếp hạng I cho Bảo tàng Đăk Lăk. Bảo tàng Đăk Lăk được tinh đầu tư xây dựng, có sự hợp tác của các chuyên gia Pháp và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong khuôn khổ dự án FSP “Phát huy di sản Bảo tàng Việt Nam”. Đây là Bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đến 4 ngôn ngữ khác nhau trong tổ chức trưng bày.

- Báo Đăk Lăk, Đài PT-TH tỉnh đưa tin: Trong hai ngày 23 và 24/8, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc. Triển lãm đã lựa chọn những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để trưng bày, giới thiệu với công chúng.

II. Đánh giá chung:

Có thể nói, tháng qua các cơ quan báo chí địa phương đã thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của đông đảo nhân dân trong tỉnh, đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước với nhiều vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Một số chuyên mục như: Vấn đề bạn đọc quan tâm; Môi trường; Pháp luật - Đời sống; Sự kiện - Bình luận... được báo phản ánh với thái độ khách quan, thận trọng, tạo được đồng thuận trong xã hội; báo chí đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, định hướng tư tưởng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực tuyên truyền, phản ánh nhiều chiều, phong phú và đa dạng mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh. Chương trình phát thanh, truyền hình bằng ba thứ tiếng Kinh, Ê đê và M'Nông đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Đăk Lăk đã có nhiều tích cực trong công tác phản ánh, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đáng biểu dương là các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài viết phản ánh một số vụ việc nổi cộm trong tỉnh như: *Thông tấn xã Việt Nam, Tiền phong, Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Lao động, Thanh niên, Đài TNVN khu vực Tây nguyên, VTV Đà Nẵng, ...* Thông qua thông tin báo chí phản ánh, nhất là tại các kênh địa phương và Trung ương, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nhận được đánh giá khách quan để vào cuộc kiểm tra, xem xét, đưa ra phương án giải quyết.

III. Thông tin phản hồi về các vấn đề báo chí phản ánh:

Trong tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản đề nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nội dung sau:

- Công văn số 419/STTTT-BCXB, ngày 18/8/2014 đề nghị Sở Xây dựng có văn bản trả lời nội dung liên quan về việc dư luận ở Khu tập thể Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Đắk Lắk, số 38 Y Ôn, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột bất bình khi chính quyền địa phương giải quyết việc thanh lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước thiếu khách quan và không minh bạch. Nhiều ý kiến cho rằng, chính cách làm này đã gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài ở địa phương...

IV. Định hướng tuyên truyền trong tháng 9/2014:

Tháng 9/2014 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai các chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*" và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "*Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*"; Học tập triển khai, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết TW9 (khóa XI).

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2014. Chú trọng thông tin và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình quản lý và làm kinh tế giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; việc triển khai các chương trình kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VIII.

4. Đề nghị các cơ quan báo chí thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài, hình ảnh về các hoạt động xung quanh việc triển khai thực hiện Đề án "*Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020*" trên địa bàn tỉnh.

5. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/2014); kỷ niệm 84 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9) và 112 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2014); kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ...

6. Tiếp tục tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 theo tinh thần Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 22/01/2014 của Tỉnh ủy;

7. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ II theo tinh thần Kế hoạch số 3822/KH-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

8. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, các bệnh mùa hè, đặc biệt là tiếp tục việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola theo tinh thần Công văn số 5704/UBND-VHXX, ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh; chủ động ngăn chặn vi rút cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác.

9. Tuyên truyền việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella (MR) cho trẻ từ 01-14 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk năm 2014-2015 theo Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh.

10. Tuyên truyền về việc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công văn số 1353/STNMT-BVMT ngày 30/7/2014 của Sở Tài Nguyên và Môi trường; tuyên truyền về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường theo tinh thần Công văn số 5711/UBND-NNMT ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh.

11. Tuyên truyền việc triển khai kết quả hoạt động Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013 theo tinh thần Công văn số 90/UBND-TH ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh.

12. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương tích cực, khẩn trương xây dựng nội dung tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- năm 2015, gắn với kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển; 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk theo tinh thần Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh.

13. Tiếp tục phản ánh các hoạt động của Ngành Giáo dục - Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới 2014 - 2015. Tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường nhân ngày Khai giảng và sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, các đoàn thể xã hội đối với thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

ngọc
Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
 - TT HĐND;
 - CT, Phó CT UBND tỉnh;
 - Ban Tuyên giáo TU;
 - Hội Nhà báo;
 - Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
 - UBND các xã Ia Lốp; xã Ea Bung; xã IaRvê (Ea Súp); xã Krông Na (Buôn Đôn);
 - Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
 - Lãnh đạo Sở;
 - Lưu: VT; VP; BC-XB.
- } (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tỷ